



ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จากกรุงเทพมหานคร ประเทศไทยเวียดนาม

รวบรวมโดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทพมหานคร

21 มีนาคม 2568

เวียดนาม – สวิสเซอร์แลนด์ เปิดตัวโครงการสินเชื่อหมุนเวียนคู่ค้าระยะที่สองสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลาง และขนาดย่อมกว่า 500,000 ราย



เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2025 สำนักงานเศรษฐกิจสวิตเซอร์แลนด์ (State Secretariat for Economic Affairs: SECO) และ บริษัทการเงินระหว่างประเทศ (International Finance Corporation: IFC) หน่วยงานภายใต้ธนาคารโลก (World Bank) ร่วมกับผู้แทนจากธนาคารแห่งชาติเวียดนาม (State Bank of Vietnam) ได้เข้าร่วมพิธีลงนามและประกาศอย่างเป็นทางการโครงการสินเชื่อหมุนเวียนคู่ค้า (Supply Chain Finance: SCF) ระยะที่ 2 โดยมีเงินทุนสนับสนุนจาก SECO จำนวน 5 ล้านฟรังก์สวิส เพื่อให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมกว่า 500,000 ราย สามารถเข้าถึงเงินทุนหมุนเวียนประมาณ 35,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงปี 2568-2573

SECO ได้ดำเนินการโครงการ SCF ระยะที่หนึ่งตั้งแต่ปี 2561 มุ่งเน้นการพัฒนาและความยั่งยืนของสินเชื่อหมุนเวียนคู่ค้า โดยมี 3 ประการหลัก ได้แก่ การเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อตลาดสินเชื่อหมุนเวียนคู่ค้า การเสริมสร้างความสามารถขององค์กรทางการเงิน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงิน อาทิ เงินกู้ยืม การค้าประกันเครดิต หรือสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม และการส่งเสริมความรู้ของผู้ประกอบการเกี่ยวกับประโยชน์ของโครงการ SCF

ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา โครงการ SCF ได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงข้อกำหนดการปล่อยสินเชื่อที่มีหลักประกัน อาทิ อสังหาริมทรัพย์ และให้คำปรึกษาในการสร้างกลยุทธ์สินเชื่อหมุนเวียนคู่ค้าสำหรับธนาคาร 4 แห่ง และการใช้เงินทุนหมุนเวียนสูงสุดถึง 33,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยอิงจากลูกหนี้และสินค้าคงคลังของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม

จากรายงานของ World Bank แม้ว่าเศรษฐกิจเวียดนามมีอัตราการเติบโตสูง โดยมูลค่าการส่งออกโดยตรงและทางอ้อมมากกว่าร้อยละ 50 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) แต่จำนวนบริษัทที่มีการส่งออกเข้าสู่ตลาดโลกตามแนวคิดห่วงโซ่มูลค่าข้ามชาติ (Global Value Chains: GVC) กลับมีเพียงไม่ถึงร้อยละ 20 ของจำนวนบริษัทในประเทศทั้งหมด ปัจจุบันผู้จัดจำหน่ายและผู้ส่งออกของเวียดนามกำลังเผชิญกับปัญหาด้านเงินทุนหมุนเวียน เนื่องจากเงื่อนไขระยะเวลาในการชำระที่ยาวนาน ระหว่าง 30 ถึง 60 วันหลังจากการจัดส่ง ทำให้จำกัดการรับคำสั่งซื้อขนาดใหญ่และสรรหาคู่ค้ารายใหม่ โครงการ SCF จึงเป็นช่องทางที่เปิดโอกาสในการเกิดข้อเปลี่ยนแปลงนี้ที่ค้างชำระและสินค้าคงคลังให้เป็นกระแสเงินสด พร้อมทั้งช่วยลดต้นทุนการกู้ยืมเพื่อให้กระบวนการค้าสามารถดำเนินไปได้เร็วขึ้น และมีเงินทุนเพิ่มในการผลิตหรือลงทุนในการพัฒนาสินค้าและเทคโนโลยีใหม่

ดังนั้น ธนาคารแห่งชาติเวียดนามจะร่วมมือกับ IFC และ SECO ในการปรับปรุงและเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อตลาดสินเชื่อหมุนเวียนคู่ค้าในระยะที่สองของโครงการ SCF รวมถึงข้อกำหนดในการกู้ยืมผ่านช่องทางทางการเงินดิจิทัลและส่งเสริมให้สถาบันการเงินสร้างผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินมากขึ้นให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมอีกต่อไป

(จาก <https://vneconomy.vn/>)

ข้อคิดเห็น สศต

การที่ผู้ประกอบการในเวียดนามสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนภายใต้โครงการ SCF เพื่อเพิ่มปริมาณเงินทุนหมุนเวียนจะช่วยส่งเสริมความคล่องตัวของผู้ประกอบการเวียดนามในการตัดสินใจสั่งซื้อวัสดุเพื่อการผลิตและผลิตสินค้าเพิ่มขึ้นเพื่อให้ทันต่อการสั่งซื้อในอนาคต โดยใช้รูปแบบการรับซื้อลูกหนี้การค้า (Factoring) ของสถาบันการเงิน หรือ กลุ่มธนาคารพาณิชย์ อาทิ HSBC Standard Chartered Bank เป็นต้น ที่ใช้เวลาในการอนุมัติวงเงินเพียง 1-3 วัน หรือไม่เกิน 7 วัน

โครงการดังกล่าวไม่เพียงเป็นปัจจัยที่ช่วยให้ผู้ประกอบการเวียดนามมีสภาพคล่องทางการเงิน หลีกเลี่ยงการหยุดชะงักธุรกิจและสามารถดำเนินการผลิตได้อย่างสม่ำเสมอมากขึ้น แต่ยังเป็นปัจจัยที่ทำให้ความต้องการในการนำเข้าทั้งสินค้าสำเร็จรูปและวัสดุเพื่อการผลิตเพิ่มมากขึ้นอีกเช่นกัน ซึ่งเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการไทยในการเพิ่มยอดขายส่งออกไปยังเวียดนามมากขึ้นในอนาคต